




เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตรา แคร์ (Krungthai Extra Care Debit Card) หรือ บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์เอ็กซ์ตรา (Krungthai Blue Diamond Xtra Debit Card)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
วงเงินสูงสุด (บาท) ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้	<ul style="list-style-type: none"> • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์ • สามารถถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน • บัญชีร่วมหรือบัญชีที่มีผู้ร่วมเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้ • บัตรเดบิตสามารถผูกบัญชีหลักกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ 1 บัญชี และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้ 1 บัญชี และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี • สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิด และ/หรือบัตรถูกยกเลิก • บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนที่ผลิต
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่รองรับบัตร Visa ทั่วโลก • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่มีเครื่องหมาย Visa ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง <p>การใช้บริการบัตรที่เครื่อง ATM/ADM ในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ธุรกรรมการถอนเงิน/โอนเงินในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ • ธุรกรรมการโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรก ของเดือนไม่คิดค่าบริการ รายการที่ 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ • ธุรกรรมการถอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ • การโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น <ul style="list-style-type: none"> - หมีนละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด - ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ - ค่าบริการขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ - ค่าบริการสูงสุด 1,000 บาท/รายการ • ธุรกรรมการถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ • ธุรกรรมการถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ • กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน นับตั้งแต่รายการที่ 5 ในเดือนนั้นคิดค่าบริการ 10 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)	100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี)	999 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองอื่นๆ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามที่ธนาคารกำหนด 799 บาท) ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทั้งจำนวน ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดุลพินิจของธนาคาร แต่เพียงผู้เดียวในการทอยเรียกเก็บค่าบริการรายปีโดยอัตโนมัติ จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระเงิน

	ครบถ้วน ตามสัดส่วนที่ธนาคารกำหนด อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนด 60 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ธนาคารไม่สามารถจัดเก็บได้ถึงสัดส่วนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ และคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการสำหรับจำนวนที่ธนาคารจัดเก็บจากลูกค้า (ถ้ามี) และหากครบกำหนด 120 วัน ธนาคารไม่สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วนเต็มจำนวนค่าบริการรายปี ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ และคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ (บาท/ครั้ง)	100 บาท ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ (บาท/ครั้ง)	ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Pin) ได้ที่สาขานาการ
ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการการสอบตามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 15 บาท ต่อรายการ ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ 100 บาท ต่อรายการ อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการถอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจำนวนเงินที่ทำรายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เรียกเก็บ โดยธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM ในต่างประเทศ (กรณี ATM CROSS BORDER SERVICE จะคิดเฉพาะรายการที่สำเร็จเท่านั้น)
ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร กรณีบัตรหาย	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งอายัดหรือขอระงับการใช้บัตรชั่วคราวทาง โทร. 02-111-1111 (24 ชั่วโมง) หรือทางสำนักงานใหญ่หรือสาขานาการ (ในวันและเวลาดำเนินการ) เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากแจ้งอายัดกับธนาคาร
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com Facebook/Twitter/Youtube/LINE/ Instagram : พิมพ์คำว่า “Krungthai Care”
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัตร และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น หากบัตรหายหรือถูกขโมย ให้รีบแจ้งธนาคารทันที เพื่อดำเนินการอายัดบัตร หากใช้รหัสผ่านผิดเป็นจำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้าติดต่อสาขานาการเพื่อปลดระงับการใช้บัตร การยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตแจ้งได้ที่สาขานาการ การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ประเภทประกันภัย	ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ชื่อบริษัทประกันภัย	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย	วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย	<p>วันเริ่มต้นความคุ้มครอง : ณ วันที่สมัครบัตร</p> <p>วันสิ้นสุดความคุ้มครอง : จนกว่าจะมีการบอกเลิกการใช้บัตร (ต่ออายุครั้งละ 1 ปี)</p> <p>ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง : อายุ 15-75 ปี ในวันที่ทำประกันภัย หรือสิ้นสุดตามวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมบัตรในรอบถัดไป</p> <p>รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง</p> <p>1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง(อ.บ.1)</p> <p>1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 บาท</p>

	<p>1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท</p> <p>1.3 การขบขี้หรือโดยสารจักรยานยนต์ 50,000 บาท</p> <p>และให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (ไม่รวมการขบขี้หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)</p> <p>(1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ: สายตา หรือคุณภาพการได้ยินเชิง ในวันหยุดราชการประจำปี*</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุบัติเหตุทั่วไป +100,000 บาท • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย +50,000 บาท <p>(2) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ: สายตา หรือคุณภาพการได้ยินเชิง</p> <ul style="list-style-type: none"> • จากอุบัติเหตุสาธารณะ +200,000 บาท <p>2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่อง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการขบขี้หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 บาท <p>3. ค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป (ไม่รวมการขบขี้หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 10,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ "วันหยุดราชการประจำปี" * หมายถึง วันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุดชดเชยทางราชการ ทั้งนี้ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีปกติ เว้นแต่วันหยุดราชการประจำปี นั้นตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็ให้ถือว่าคุ้มครองด้วย</p> <p><u>ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง</u></p> <p>-กรณีและผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในส่วนสมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มความคุ้มครอง</p> <p>-กรณีผู้ถือบัตร บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตรา แคร์ มากกว่าจำนวน 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตร ต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ</p> <p>-กรณีที่บัตร บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตรา แคร์ 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่าจำนวน 1 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองในทุกรณี</p> <p>หมายเหตุ โปรดศึกษาเพิ่มเติมตามเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตร รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปก.</p> <p>ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัย / ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท และบริษัทฯ กำหนด</p>
วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม	<ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขานาการ • หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736 • กรณี รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ สามารถส่งเรื่องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลมายังบริษัท ไทยริเซอร์วิสเชส จำกัด(TPA) ที่ 0 2660 1221 ทุกวัน/24ชั่วโมง ที่อยู่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร 0 2660 1290 Email: TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซึ่งเป็นตัวแทนบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในนาม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน))
ช่องทางการติดต่อบริษัทประกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736 • เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th • แอปพลิเคชัน : TIP Flash Claim